

Số: 25 /TB-TTYT

Bù Đăng, ngày 24 tháng 9 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v cần hợp đồng lao động chuyên môn, nghiệp vụ

Căn cứ nhu cầu giải quyết công việc của bộ phận Văn thư và Kế toán trực thuộc phòng Hành chính tổng hợp của Trung tâm Y tế Bù Đăng;

Căn cứ Nghị quyết Đảng ủy Trung tâm Y tế Bù Đăng họp vào ngày 18/9/2024;

Nay Trung tâm Y tế cần hợp đồng lao động 01 vị trí Văn thư lưu trữ, 01 vị trí Kế toán viên

-Điều kiện:

+Có sức khỏe đảm bảo làm việc

+Tuổi đời: từ 22 - 45

+Có phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự

+Yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Sử dụng thành thạo máy vi tính, có trình độ chuyên môn đại học Kế toán – Tài chính (áp dụng với vị trí Kế toán viên) và có trình độ đại học về Văn thư - Lưu trữ hoặc trình độ đại học khác nhưng có Chứng chỉ đào tạo về Văn thư – Lưu trữ từ 3 tháng trở lên (áp dụng đối với vị trí Văn thư – Lưu trữ). Thỏa mãn bằng cấp về trình độ Ngoại ngữ, tin học theo quy định hiện hành.

-Chế độ về tiền lương: được hưởng theo hệ số lương bậc đại học 2,34 x lương cơ bản hiện hành, được hưởng phụ cấp khu vực thị trấn Đức Phong là 0.2 x hệ số lương cơ bản hiện hành (chưa trừ Bảo hiểm xã hội)

-Chế độ thưởng và chế độ khác: theo quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024.

-Thời gian và thời hạn hợp đồng:

+ Thời gian được thực hiện hợp đồng: từ khi UBND huyện có thuận chủ trương cho Trung tâm Y tế hợp đồng và người lao động ký Hợp đồng lao động với Trung tâm Y tế.

+Thời hạn hợp đồng: loại hợp đồng dưới 12 tháng và đến khi tuyển dụng được viên chức thay thế. Trong trường hợp đến hạn hết hợp đồng và thỏa mãn điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Trung tâm Y tế chưa tuyển dụng được viên chức và Trung tâm Y tế có nhu cầu hợp đồng thì người lao động được tái ký hợp đồng lao động.

Thời hạn Thông báo: từ ngày đăng thông báo đến ngày 30/9/2024.

Hồ sơ nộp về phòng Hành chính – Tổng hợp, mọi chi tiết xin liên hệ Ths Nguyễn Thị Thúy Vân, điện thoại 0819.418500

Thông báo này được đăng trên Website Trung tâm Y tế Bồ Đăng và Zalo Diễn đàn Trung tâm Y tế để mọi người biết và giới thiệu người đạt trình độ như đã nêu trên cho Ban Giám đốc Trung tâm Y tế.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Website TTYT;
- Zalo Diễn đàn TTYT;
- Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC

BSCKII. Nguyễn Văn Lành